

# สินค้าไทยพาเหรดจดลิขสิทธิ์ กลัวต่างชาติปล้นซ้ำ

นางพวงรัตน์ อัครพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ได้ยื่นจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง  
ภูมิศาสตร์ (จีไอ) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ต่อกกรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปแล้ว เมื่อ  
วันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อให้พันธุ์ข้าวไทยได้รับความคุ้มครองภายในสมาชิกยุโรป 27 ประเทศ และไม่ให้  
ผลิตภัณฑ์ของไทยถูกลอกเลียนแบบจนเกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิและอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในยุโรปมากขึ้น

ทั้งนี้การจดทะเบียนจีไอข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ถือเป็นกรจดทะเบียนจีไอรายการแรกของ  
ประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณา 1-2 ปี ในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคุณภาพตามหลักเกณฑ์  
มาตรฐานก่อนจะประกาศใช้ได้ และเมื่อผ่านการจดทะเบียนแล้วผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้จะ  
สามารถเอาชื่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ไปใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองได้ เพราะจะถือว่าละเมิด  
ทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ทันที

“จีไอจะช่วยสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค อธิปไตยให้รู้จักข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มากขึ้น และช่วยเพิ่มมูลค่า  
ทางการค้าด้วย เพราะต่อไปหากไทยส่งออกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จะต้องส่งออกแบบบรรจุถุง แล้วระบุ  
ข้างถุงว่าเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ต่างจากเดิมที่ส่งออกเป็นกอง ซึ่งขายไม่ค่อยได้ราคา และนอกจากนี้  
กรมกำลังเจรจากับร้านเลอไนต์ ซึ่งจำหน่ายขนมหวานชื่อดังของฝรั่งเศสให้นำสินค้าจีไอของไทยไปเป็น  
ส่วนผสมทำขนมหวานและระบุในสูตรทำขนมด้วยว่าเป็นสินค้าจีไอจากไทย รวมทั้งจะร่วมมือกับกรมการค้า  
ต่างประเทศ เชิญผู้นำเข้าข้าวของไทยมาดูแหล่งผลิตและขั้นตอนก่อนการจำหน่ายจริงด้วย”

นอกจากนี้แผนอนาคตกรมมีเป้าหมายยื่นจดทะเบียนในปีต่อไปอีกหลายรายการ อาทิ กาแฟดอยตุง  
จ.เชียงราย กาแฟดอยช้าง จ.เชียงราย สับปะรดภูแล จ.เชียงราย มะขามหวาน จ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น  
เพื่อเป็นการรักษาลิขสิทธิ์สินค้าไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะในยุโรปที่กำลัง  
นิยมบริโภคอาหารไทยจำนวนมาก

“กระแสบริโภคอาหารไทยกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น แต่การเข้าถึงอาจยังไม่มากนัก ซึ่ง  
หลังจากได้ขึ้นทะเบียนในยุโรปและมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องแล้ว จะช่วยเพิ่มมูลค่า  
การค้าในสินค้าได้ และช่วยกระตุ้นให้มีการยื่นจดทะเบียนคุ้มครองแหล่งกำเนิดภูมิปัญญาพื้นฐาน  
ของไทยได้อีกในอนาคต”

ทั้งนี้ได้จัดทำแผนการผลักดันการใช้ประโยชน์จากโครงการแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาเป็นทุน เพื่อ  
ส่งเสริมธุรกิจใหม่และประคองธุรกิจเก่าที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนสภาพคล่องด้วย

เนื้อหาจาก ...หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551